

Số: 156 /LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 13 tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với  
tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp  
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Thực hiện Công văn số 471/LĐLĐ ngày 13/4/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc tăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước và các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh, trước hết là đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người không cần thiết (đối với đám cưới, đám tang cần hạn chế số lượng người tham gia và thực hiện tốt 5K); chú ý các biện pháp phù hợp với các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao, nhất là ở các địa phương đang có dịch trong cộng đồng; Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện yêu cầu 5K, khai báo y tế và chủ trương tiêm vắc xin phòng bệnh đến đoàn viên, người lao động.

2. Các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, chuyên môn đồng cấp, ngành y tế và người sử dụng lao động rà soát, xây dựng các phương án, kịch bản phòng chống dịch cho công nhân lao động, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phòng

dịch. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và các khu cách ly tập trung cho chuyên gia và người lao động tại doanh nghiệp.

3. Các công đoàn cơ sở tiếp tục nắm bắt thông tin, phát hiện và kiến nghị các biện pháp mới hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo, phản ánh về Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng./.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Văn Cường**